

ก้าวต่อไป...ของหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพุทธศาสตร์การพัฒนากัมพูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก้าว... สู่...ความเป็นนานาชาติ

ผศ.ดร.ภัทรธิดา ผลงาม

ก้าวแรกของพุทธศาสตร์การพัฒนากัมพูชา คือ การลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้ำโขง และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย

- 1) Maharishi Vedic University, Cambodia
- 2) University of Social Science and Humanities, Vietnam
- 3) Chanpasak University, Laos

เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้สู่ “ความเป็นนานาชาติ”

ก้าวต่อไปของพุทธศาสตร์การพัฒนากัมพูชา คือการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป
คือ University of Missouri Columbia โดยได้เตรียมการลงนามความร่วมมือกับ ภาควิชาสังคมศาสตร์
ประยุกต์ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2549

นอกจากนั้นได้กำหนดให้มี Work Shop เพื่อพิจารณาหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำ
โขง และ U. of Missouri Columbia ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ Mekong Institute Foundation

ได้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ในฐานะประธานบริหารโครงการฯ ได้กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการลง
นามว่า

คำปราศรัยของ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ได้กล่าวเปิดงานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548

“ในฐานะที่มีความผูกพันทั้งสองมหาวิทยาลัย คือ เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อดีตกรรมการสถาบันราชภัฏเลยอยู่สองสมัย ทั้งเคยเฝ้าความผูกพันสมัยโครงการ มข.-วค. ดังนั้นเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยท่านอธิการบดี และ ผศ.ดร. ภัทรธิดา ผลงาม มีดำริที่จะพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มน้ำโขงให้เป็นหลักสูตรนานาชาติในฐานะที่เป็นประธานโครงการนี้ จึงเห็นความเป็นไปได้ที่สูงที่จะสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพ โดยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงที่ได้เคยเป็นผู้ดำเนินการผู้ก่อตั้งและมีความผูกพันกับประเทศทั้ง 6 ในอนุภูมิภาค รวมถึงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผมได้มีโอกาสช่วยผลักดันหลักสูตรปริญญาเอก ร่วมกับ ท่านคณบดี ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ และมาช่วยสอนเป็นครั้งคราว จึงเห็นศักยภาพที่จะร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน ที่อยู่ใกล้กันด้วยกัน จะร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้กับคนอื่นได้มีความสามารถที่จะพัฒนาให้เท่าเทียมกับนักศึกษาในกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ในต่างประเทศ และอาศัยความร่วมมือที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่นที่นิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกา เช่น Victoria University, Missouri University, Hawaii University รวมถึงมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคที่ได้ร่วมมือกันผ่าน องค์กร GMSARN (Greater Mekong Sub region Academic Research Network) ที่จะมาร่วมมือกันและจะก้าวเลยต่อไปจากวันนี้ที่มาลงนามความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัยเลยไปสู่หลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติ (International Program) ในหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มน้ำโขงต่อไป วันนี้จึงเป็นก้าวเล็กๆ ที่สำคัญที่จะร่วมกันเป็นคู่แข่งในการเดินก้าวที่สำคัญและยิ่งใหญ่กว่าต่อไป เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนากลุ่มน้ำโขง ให้เข้มแข็ง ยั่งยืนสำหรับประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

จากที่กล่าวมาต้องการเสนอให้ทราบถึงความเป็นไปได้และโอกาสแห่งความสำเร็จในการดำเนินการจัดการในหลักสูตรนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนทุกคน

คำกล่าวของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสพิธีลงนามความร่วมมือ

เรียน ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และคณาจารย์ทุกท่าน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมในวันนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในสาขายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มน้ำโขงซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ซึ่งผมเป็นประธานอยู่

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ดังนั้นกิจกรรมใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีสนับสนุน โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ น่าสนใจมาก และมีความเป็นไปได้สูงเพราะมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากคือท่านอาจารย์วันชัย วัฒนศัพท์ ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดผลสำเร็จได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาพัฒนากลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพกิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

